



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเมินบุคคลเพื่อส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕

ตาม มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ อนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ จำนวน ๓ ตำแหน่ง โดยกำหนด ประเมินบุคคลตามองค์ประกอบตัวชี้วัด วิธีการประเมินบุคคล และเกณฑ์การตัดสิน ตามที่สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ นั้น

บัดนี้ การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ได้ดำเนินการประเมินบุคคลเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล เพื่อส่งผลงานเข้ารับการประเมินผลงาน โดยให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคลส่งผลงานและแนวคิดในการพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จำนวน ๔ ชุด ภายในระยะเวลา ๑ ปี ๖ เดือน นับจากวันได้รับการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล หากไม่จัดส่งผลงานภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าไม่ประสงค์ จะขอประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ได้รับคัดเลือก รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง หากมีผู้หนึ่งผู้ใดจะทักท้วงประกาศนี้ ให้ทักท้วงได้โดยยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มิประกาศนี้ และหากตรวจสอบแล้วพบว่า การทักท้วงนั้น เป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริต ผู้ถูกทักท้วงจะถูกดำเนินการ สอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายยงยุทธ พรหมแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๗

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕

ที่	ตำแหน่งที่ประเมิน	ชื่อ-สกุล ผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่ง/สังกัด	ชื่อผลงาน/สัดส่วน ผลงาน	ข้อเสนอแนวคิด เพื่อการพัฒนางาน
๑	นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ ๑๓ กลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต ๕	นางสาวธารินี ประภาชี นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ ๑๓ กลุ่มบริหารงานการเงินและ สินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต ๕	กระบวนการวางเบิกเงิน จากคลัง ในระบบ New GFMS Thai ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สัดส่วนผลงาน : ร้อยละ ๑๐๐	การเพิ่มประสิทธิภาพ การเบิกจ่ายเงินของ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษา ขอนแก่น เขต ๕
๒	นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ ๔๑ กลุ่มส่งเสริมการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต ๕	นางสาวนิยม หล่อยดา นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ ๔๑ กลุ่มส่งเสริมการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต ๕	การพัฒนาระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สัดส่วนผลงาน : ร้อยละ ๑๐๐	การพัฒนาระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน
๓	นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ ๔๒ กลุ่มส่งเสริมการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต ๕	นางภาวรินทร์ บุปจันโท นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ ๔๒ กลุ่มส่งเสริมการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต ๕	งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย/ โรงเรียนต้นแบบด้าน สุขภาพนักเรียน/โรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สัดส่วนผลงาน : ร้อยละ ๑๐๐	การประยุกต์ใช้วงจร เดมมิง (Deming Cycle) PDCA ในงาน ส่งเสริมสุขภาพ อนามัย/โรงเรียน ต้นแบบด้านสุขภาพ นักเรียน/โรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ

